

มองหา ชีวิตใหม่หรือ



คุณเคยสงสัยไหมว่าชีวิตนี้คืออะไรกันแน่ คุณเกิดมาเพื่ออะไร อะไรคือวัตถุประสงค์และความหมายของชีวิตคุณ

คำตอบต่อคำถามข้อสำคัญนี้มีอยู่ในพระคัมภีร์ คือถ้อยคำที่พระเจ้ากล่าวกับเราด้วยความรัก

พระคัมภีร์บอกเราว่า “พระเจ้าคือความรัก” (1 ยอห์น 4:8) และพระองค์รักคุณ พระองค์คือพระบิดาในสวรรค์ ผู้สร้างโลกทั้งดงามนี้ เพื่อเป็นบ้านให้คุณอยู่อาศัย พระองค์มอบร่างกายและความคิดจิตใจที่แสนวิเศษ เพื่อให้คุณชื่นชม

พระองค์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างสรรพจักรวาลขึ้นมา ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เหนือล้ำความเข้าใจที่มีขีดจำกัดตามประสามนุษย์ ทว่าเนื่องจากพระองค์รักเรา ทั้งต้องการให้เรารู้จักและรักพระองค์ พระองค์จึงส่งพระบุตรของพระองค์มายังโลก ในร่างมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ พระเยซูคือภาพพจน์ที่เพียบพร้อมของพระเจ้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นเช่นไร

พระเยซูสอนถึงความจริงและความรัก พระองค์รักเรามากเหลือเกิน จึงยอมสละชีวิตเพื่อกอบกู้เรา คือกอบกู้คุณและฉัน พระเจ้าสัญญาว่าจะให้อภัยบาปของเรา ถ้าเราเชื่อในพระเยซู และยอมรับการที่พระองค์ทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้เรา

การที่จะรับความรักของพระเจ้า และรับความรอดจากพระเยซู คุณต้องสารภาพว่าคุณทำบาป และต้องได้รับการให้อภัยจากพระเจ้า เราต่างก็ทำผิด เราทุกคนจึงต้องได้รับการให้อภัย เพราะถ้าปราศจากการให้อภัยบาป เราจะต้องปราศจากความรักรักอันเพียบพร้อมของพระเจ้า (ดู โรม 3:23; 6:23)

พระเยซูต้องการมาสถิตอยู่กับคุณ ในฐานะเพื่อนสนิท พระองค์กล่าวว่า “เรายินยอมประสูติ (หัวใจเจ้า) เคาจะอยู่ ถ้าเจ้าจะฟังเสียงเรา และเปิดประตู เราจะเข้ามา” (วิวรณ์ 3:20)

ถ้าคุณยังไม่ได้รับพระเยซูไว้ คุณขอให้พระองค์เข้ามาในใจได้เดี๋ยวนี้เลย โดยกล่าวคำอธิษฐานตามนี้

พระเยซู ฉันเชื่อว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า พระองค์รักโทษแทนฉัน และยอมพลีชีพเพื่อฉัน โปรดให้อภัยบาปทั้งสิ้นของฉัน พระเยซู ฉันรู้ว่าฉันไม่มีวันดีพอที่จะกอบกู้ตัวเองได้ โปรดเข้ามาในใจฉัน เติมเต็มฉันด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และมอบของขวัญคือชีวิตนิรันดร์ให้แก่ฉัน อาเมน

เพื่อนตัวนิรันดร์

พระเยซูไม่เพียงกอบกู้คุณไว้ ทว่าพระองค์ช่วยคุณให้รอดตลอดไป “ของขวัญจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์” (โรม 6:23) เมื่อคุณได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ว คุณสูญเสียไปไม่ได้ ถึงแม้คุณจะมีลมเพลมาและทำผิดพลาด พระเยซูสัญญาไว้ว่า “ผู้ที่มาหาเรา เราจะไม่ทอดทิ้งเขา” (ยอห์น 6:37) คุณจะเป็นลูกผู้มีความรอดของพระองค์เสมอ เพราะพระองค์กล่าวว่า “เราจะไม่มัววันจากเจ้า หรือทอดทิ้งเจ้าไป” (ฮีบรู 13:5)

เมื่อพระเยซูเข้ามาในใจคุณ ทั้งชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป พระเยซูกล่าวว่าความรอดคือการ “บังเกิดใหม่” ตอนนี้คุณเป็นคนใหม่ (ยอห์น 3:3;

2 โครินธ์ 5:17) เมื่อคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระคริสต์แล้ว มีอะไรให้เรียนรู้มากมาย การที่จะเติบโตในความศรัทธาและความเข้าใจ เป็นเหมือนทารกแรกเกิด กระหายน้ำนมบริสุทธิ์จากพระคำของพระเจ้า เพื่อจะได้เติบโตในความรอด” (1 เปโตร 2:2)

ถ้าคุณอ่านพระคำที่แสนวิเศษของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ด้วยใจอธิษฐาน คุณจะพบว่า เป็นดุจ “โคมส่องเท้าและแสงสว่างส่องทางให้คุณ” เป็นมัคคุเทศก์ที่มีชีวิต ผู้นำทางคุณในชีวิตใหม่ (สดุดี 119:105) พระคำของพระเจ้าคืออาหารหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณ การที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณ คุณต้องหมั่นอ่านและศึกษาพระคำ

รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อพระเยซูเข้ามาในใจคุณ คุณ“บังเกิดใหม่ในพระวิญญาณ” (ยอห์น 3:3-8) คุณมีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในใจคุณแล้ว ทว่าคุณท่วมตันด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ถ้าคุณขอให้พระองค์เติมเต็มคุณด้วยพลังอำนาจของพระองค์

เมื่อพระองค์เติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะได้รับพลังอำนาจและพลังกำลังให้ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระคำ และบอกผู้อื่นถึงความรักของพระเจ้า พระเยซูสัญญาว่า “ท่านจะได้รับพลังอำนาจหลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับท่าน และท่านจะเป็นพยานของเรา” (กิจการ 1:8)

คุณรับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ โดยอธิษฐานอย่างจริงจัง และขอจากพระเจ้า “ขอแล้วจะได้ หาแล้วจะพบ เคาแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน พระบิดาในสวรรค์จะมอบพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ทุกคนที่ขอจากพระองค์” (ลูกา 11:9-13)

คำอธิษฐาน

คำอธิษฐานไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาหรือประเพณี ทว่าเป็นการติดต่อสื่อสารในชีวิตจริง โดยส่วนตัว ระหว่างลูกของพระเจ้าและพระบิดาในสวรรค์ พระเยซูคือเพื่อนสนิทและสุดยอดเพื่อนของคุณ พระองค์จะรับฟังคุณเสมอ เมื่อคุณร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์

ถ้าคุณขอคำตอบจากพระองค์อย่างจริงจัง พระองค์จะพูดกับจิตใจคุณ และ“เปิดตาคุณให้มองเห็นสิ่งน่าอัศจรรย์ใจในพระคำ” เมื่อคุณอ่านด้วยใจอธิษฐาน (สดุดี 119:18)

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตทางจิตวิญญาณของลูกพระเจ้า คือการร่วมมิตรภาพกับคริสเตียนคนอื่นๆ ผู้ที่รู้จักและรักพระองค์เช่นกัน พระเยซูกล่าวว่า “ที่ไหนมีสองสามคนมารวมกัน เอ่ยนามของเรา เราจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขา” (มัทธิว 18:20)

พระเจ้าจะอวยพร ดลบันดาลใจ และมอบบำเหน็จรางวัลให้คุณอย่างใหญ่หลวง เมื่อคุณอย่างก้าวไปบนเส้นทางชีวิตใหม่ เติบโตในความศรัทธา และบอกผู้อื่นถึงการที่เขายาจะพบชีวิตใหม่ในพระเยซูได้

© 2021 Activated

หากประสงค์รายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่:

<https://activated.org/en/>

(Looking for a New Life?)